
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um notkun og ræktun lyfjahamps.
Þingskjal 18 - 18. mál

Í ljósi þess að við búum í frjálsu landi sem leyfir og skattar, áfengi og tóbak. Vill ég benda á 
að hampur/kannabis hefur ekkert skráð dauðsföll í heiminum og margar nýjar erlendar 
rannsóknir sýna fram á og styðja gagnsemi hamps/kannabis og þá sérstaklega CDB. Hafa 
því fjölmörg lönd farið þá leið að lögleiða hamp/kannabis.

Engar rannsóknir virðast geta farið fram hér á landi á meðan hampur/kannabis er bannað.

Ég tel það vera skyldu upplýsts samfélags og hrein mannréttindi að leyfa í hið minnsta 
rannsóknir á læknagildi hamps/kannabis.

Ég styð lögleiðingu hamps/kannabis
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